

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. - สผ.)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### เรื่องเพื่อทราบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ สผ. ได้มีคำสั่ง ที่ ๓๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. - สผ.) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายวรรัตน์ ไกรพานนท์  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน  
คณะกรรมการ ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กทส.) เป็นรองประธาน  
คณะกรรมการ ผู้แทนสำนัก/กอง และกลุ่มงานภายใน กทส. เป็นคณะกรรมการ และกลุ่มงานนโยบายและ  
ยุทธศาสตร์ กทส. เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ต่อมา สผ. ได้มีคำสั่งที่ ๓๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘  
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้องค์ประกอบ  
คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และดำเนินงานได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ เลขาธิการ สผ. ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. จึงได้ลงนามในคำสั่ง สผ. ที่  
๕๑๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อพ.สธ. - สผ. เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้อำนวยการ  
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) เป็นประธานคณะกรรมการ ผู้แทนกองและผู้ชำนาญการกลุ่มงาน  
ภายใต้ กลช. เป็นคณะกรรมการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลช. เป็นคณะกรรมการ  
และเลขานุการ

### ข้อสังเกตจากที่ประชุม

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) และแผนแม่บท อพ.สธ.  
- สผ. ระยะ ๕ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) จะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และในปีดังกล่าวอำนาจ  
หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. และคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. ก็จะสิ้นสุดลง  
ตามไปด้วย จึงจะต้องเปลี่ยนแปลงคำสั่งคณะกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ.  
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บททั้งสองฉบับข้างต้น

มติที่ประชุม รับทราบ

## เรื่องเพื่อพิจารณา

### ๑. การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ อพ.สธ. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอให้ สผ. จัดส่งแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ อพ.สธ. พิจารณาความสอดคล้องตามแผนแม่บท อพ.สธ. และกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ก่อนเสนอสำนักงบประมาณ เพื่อเข้าระบบการตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๓ หรือเสนอไปที่แหล่งทุนอื่น ทั้งนี้ คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. ได้จัดทำเกณฑ์การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการในเบื้องต้น เพื่อกลับกรองโครงการที่จะเสนอบรรจุในแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ.-สผ. ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. ในการประชุมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้เริ่มใช้เกณฑ์ดังกล่าวประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสาน กอง/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓๓,๙๙๙,๔๕๐ บาท ดังนี้

#### ๑. โครงการภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ๒ โครงการ

๑) การจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.)

๒) การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ (กลช.)

#### ๒. โครงการภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ๖

โครงการ

๑) การจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ. (กลช.)

๒) การดำเนินงานเพื่อรักษาสีทึ่ของชุมชนในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.)

๓) การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก จังหวัดตาก (กธศ.)

๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนชายโขง จังหวัดอุบลราชธานี (กบก.)

๕) การอนุรักษ์ทรัพยากร “ดินและป่า” เพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พื้นที่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จังหวัดสุรินทร์ (กบก.)

๖) การเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ทรัพยากรชายฝั่งทะเลและพื้นที่ต้นน้ำอำเภอบึงสามพัน จังหวัดชุมพร (กบก.)

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อพ.สธ. ได้มีเกณฑ์การพิจารณาแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน แบ่งเป็น ๕ ลำดับคะแนน ดังนี้

ลำดับ A   หน่วยงานส่งแผนงาน โดยมีรายละเอียด เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติ และผลที่จะได้รับของแต่ละโครงการมีความครบถ้วนสมบูรณ์ รายละเอียดงบประมาณแต่ละรายการเหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพของงาน

ลำดับ B   แผนงานมีรายละเอียดครบถ้วน แต่อาจไม่สมบูรณ์

ลำดับ C   แผนงานไม่มีการแจกแจงรายละเอียดงบประมาณแต่ละรายการที่ชัดเจน

ลำดับ D   แผนงานมีแค่ชื่อโครงการ แต่ไม่มีการแจกแจงรายละเอียดและงบประมาณ

ลำดับ F   หน่วยงานไม่มีแผนแม่บท/แผนปฏิบัติงาน หรือมีแต่ไม่สอดคล้องกัน ไม่มีรายละเอียดแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือแผนปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับ อพ.สธ. และไม่มีงบประมาณ

ทั้งนี้ อพ.สธ. จะขอพระราชาวินิจฉัยและทำหนังสือสนับสนุนไปยังแหล่งทุนเฉพาะโครงการที่ได้ลำดับคะแนน A และ B เท่านั้น

สำหรับผลการพิจารณาแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวมของหน่วยงาน สผ. ได้ระดับคะแนน B ส่วนผลการพิจารณารายโครงการ มีโครงการที่อยู่ในลำดับ B ๖ โครงการ และโครงการที่อยู่ในลำดับ C ๓ โครงการ ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของสนองพระราชดำริฯ ของ สผ. ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้น จากที่ได้ระดับคะแนน C ในแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

#### ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตอบสนองพระราชดำริฯ ในเชิงคุณภาพ และเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานของ อพ.สธ. ให้มากขึ้น การเขียนข้อเสนอโครงการขอให้พิจารณาการดำเนินงานตามกรอบแนวทางของ อพ.สธ. ใน ๓ ฐานทรัพยากร คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา รวมถึงให้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ หรือชุมชนในพื้นที่ และควรนำตัวอย่างโครงการของ สผ. ที่ได้รับการประเมินในระดับ B มาปรับใช้เป็นแนวทางการเขียนโครงการ และอาจพิจารณารายละเอียดของการจัดทำข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เสนอโครงการตามภารกิจงานของ สผ. และเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของ อพ.สธ. ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมและชัดเจน เช่น โครงการที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ ความรู้และการต่อยอดความรู้ของชุมชน การส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกับของจังหวัดและชุมชน

๒. เสนอโครงการใหม่ๆ ที่ตอบสนองกรอบการดำเนินงาน อพ.สธ. เป็นการเฉพาะ และเป็น การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายใน สผ. เช่นเดียวกับในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้เสนอโครงการเกี่ยวกับเรื่องพลังปลิงธาร ที่เป็นการดำเนินงานร่วมกันของ กบก. และ กลช. ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือปีต่อไป อาจเสนอโครงการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรด้านการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติในเชิงพื้นที่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำหรับการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูล ที่เป็นการดำเนินงานร่วมกันของ กศศ. และ กลช. รวมถึงโครงการอนุรักษ์พรุ ที่ เป็นความร่วมมือระหว่าง กบก. และ กลช.

## มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการต่อแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงานภายใน สผ. ให้ปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้ตอบสนองกรอบแนวทางการดำเนินงานของ อพ.สธ. ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยให้ตัดโครงการที่ไม่มีการจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดออกจากแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ดำเนินการจัดส่งให้ อพ.สธ. ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

## ๒ การทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔)

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า แผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ได้กำหนดโครงการภายใต้กรอบการดำเนินงานที่ ๒ กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ ๕ ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร จำนวน ๒ โครงการ และกรอบการดำเนินงานที่ ๓ กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานกอง/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนโครงการภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ที่อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

๑. ประธานฯ ให้ข้อสังเกตว่า พื้นที่ดำเนินงานของบางโครงการ ควรเป็นการดำเนินงานในพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ใช่ที่ สผ. เช่น การจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดทำ พรบ. ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น
๒. ที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับปรุงค่าของงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติราชการ ทส. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) แผนการปฏิบัติงาน สผ. แผนแม่บทบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณและ/หรือเป้าหมายของโครงการ ภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) จึงขอให้กอง/กลุ่มงาน พิจารณาปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จแล้ว และส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมและดำเนินการต่อไป

## มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการต่อการทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔)
๒. ขอให้ กอง/กลุ่มงาน ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงงบประมาณและ/หรือเป้าหมายของโครงการภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) จัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมและจัดทำเป็นภาพรวมของ สผ. ก่อนนำส่ง อพ.สธ. พร้อมแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

## เรื่องอื่นๆ

### การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านได้ประโยชน์

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กำหนดจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านได้ประโยชน์” ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการว่าจ้างผู้รับจ้างจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ “สผ. ร่วมคุ้มครองพืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ คืบสมดุสู่ทรัพยากรไทย” โดยจะนำเสนอข้อมูลชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย (Red Lists) โดยเน้นพืชและสัตว์ที่มีความสำคัญในเชิงนิเวศวิทยา การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ และการคุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ดังกล่าว ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ขนาดพื้นที่นิทรรศการประมาณ ๔ เมตร x ๑๒ เมตร หรือ ๔๘ ตารางเมตร ทั้งนี้ หากกอง/กลุ่มงานใดประสงค์จะนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อประกอบการการจัดนิทรรศการ สามารถประสานและจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม      รับทราบ